
በኢትዮጵያውያኑ ላይ ከሚደርሰውና እየወረደ ካለው  መከራ- ሥቃይ - ሰቆቃ- ባርነት- ውርደት- 

እልቂት -ፍጅት --- ይልቅ ባላነሰና በከፍኣ መልኩ የሚያሳዝነኝና የሚዘገንነኝ ይህ ሁሉ ግፍና ወንጄል 

ሆን-ሁን ተብሎ የሚፈጸም መሆኑን አለመረዳታችን ነው:: 

 

ወያኔዎቹ ይህን ሁሉ የሚያደርሱት ሥልጣናቸዉን ለማራዘምና ዘረፋ-ምዝበውራቸዉንም ለመቀጠል 

ብቻ ነው:: ምናልባት ክቃላቱ ይልቅ ምስሉ ይገባን እንደሆን!   

 

 

 
 

 



 
 

 



 



 

 
 

 
 


